

ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง "เอเซีย ไบโอแมส" เตรียมขายไอพีโอ 75 ล้านหุ้น

ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง "เอเซีย ไบโอแมส" (ABM) ขายหุ้นไอพีโอ 75 ล้านหุ้น เตรียมเข้าเทรดตลาด mai หวังระดมทุนขยายพื้นที่เก็บกะลาปาล์มในอินโดนีเซีย-มาเลเซีย พร้อมทั้งตั้งโรงงานผลิตไม้สับและโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง

นางสาวธัญญาดา วรรณสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM กล่าวว่า หลังจากที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ABM แล้ว การทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินจะมีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการต่างๆ เดินหน้าไปตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จะทำให้ ABM มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และลูกค้าของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

นางสาวรัชณี ชาติบุญชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ ABM เปิดเผยว่า ล่าสุด วันที่ 27 ธ.ค. 2560 ก.ล.ต. ได้เริ่มอนุมัติไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้



ธัญญาดา วรรณสถาพร

แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น

โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งหลังจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินจะดำเนินการวางแผนสำหรับ

การเดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน (โรดโชว์) ต่อไป

สำหรับเงินที่ได้จากการเข้าระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำเงินไปลงทุนขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ประกอบกับ ร่วมลงทุนกับ บริษัท แฟนชีวิวด อินดัสตริส จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งใน ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนเงินที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 150,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 112,500,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

"บริษัทคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการเป็นผู้ให้บริการจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล โดยธุรกิจดังกล่าวยังมีโอกาสขยายตัว ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และลูกค้าของบริษัท และเป็นการเพิ่มโอกาสขยายช่องทางดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนา, เพิ่มศักยภาพให้มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต" นางสาวรัชณี กล่าว ■